

## THÔNG TIN KHOA HỌC

### TẶNG SÁCH CHO VIỆN NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO

Ngày 11/6/2007, Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã long trọng tổ chức Lễ tiếp nhận sách của GS. Đặng Nghiêm Vạn, nhà Dân tộc học, Tôn giáo học, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Trước sự chứng kiến của đông đảo cán bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo, GS. Đặng Nghiêm Vạn cùng phu nhân là bà Nguyễn Kim Dung đã trao tặng Thư viện Viện Nghiên cứu tổng số hơn 800 đầu sách và tư liệu bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài chủ yếu thuộc các lĩnh vực dân tộc học, tôn giáo học và văn học. Đây là một phần quan trọng trong toàn bộ sưu tập sách và tài liệu quý giá suốt sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy của giáo sư nhiều năm qua.

H. C

### HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO 2007

Ngày 15/6/2007, nhân dịp phát hành bộ mới và ra số tiếng Anh đầu tiên, Tạp chí *Nghiên cứu Tôn giáo* đã long trọng tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2007 tại Hà Nội. Đến dự có gần 70 đại biểu là các nhà giáo, nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà quản lí liên quan đến lĩnh vực tôn giáo cùng toàn thể cán bộ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến đóng góp quý báu của các cộng tác viên vốn lâu nay có quan hệ mật thiết với Tạp chí. Phần

lớn các ý kiến đóng góp theo hai hướng là nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung và tính phong phú các chuyên mục của Tạp chí, đảm bảo những thông tin thời sự tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam. Với số tiếng Anh, nên ưu tiên để đăng tải các công trình nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Việt Nam, đồng thời chú trọng giới thiệu các thành tựu khoa học tôn giáo trên thế giới.

Nhà báo Đào Hùng, phó Tổng biên tập Tạp chí Xưa & Nay gợi ý Tạp chí *Nghiên cứu Tôn giáo* nên có chuyên mục hoặc có nhiều bài viết hơn về lịch sử tôn giáo. Ông cho rằng đây là một mảng nội dung quan trọng, cung cấp cho bạn đọc cái nhìn đến gốc rễ các vấn đề của từng sự kiện tôn giáo. Đi sâu tìm hiểu lịch sử tôn giáo cũng giúp cho chúng ta hiểu sâu thêm về văn hóa nói chung. Ông cũng nêu vấn đề là khi Tạp chí đã xuất bản một tháng một số, phạm vi phổ cập cần mở rộng hơn trước, và do đó mục thời sự tôn giáo là cần thiết, cung cấp cho bạn đọc những thông tin cập nhật về tình hình tôn giáo trong nước và quốc tế.

GS. Lương Ninh, thành viên của Hội đồng biên tập Tạp chí *Nghiên cứu Tôn giáo*, một cây bút xuất hiện từ thời kì đầu thành lập Tạp chí khẳng định: “Theo tôi một Tạp chí không cần kêu gọi người viết. Nó chỉ có sức sống khi nó có bạn đọc. Chất lượng của bài quyết định sự phát triển của Tạp chí. Số bài không cần nhiều, nhưng phải có những bài có chất lượng cao. Có thể chọn lọc đăng bài của Nghiên cứu sinh, hoặc tóm tắt luận văn thạc sĩ viết có trình độ về lĩnh vực tôn giáo”.

Tâm sự với hội nghị, thượng tọa Thích Gia Quang, Phó tổng Biên tập Tạp chí *Nghiên cứu Phật học* cho biết thượng tọa rất hoan nghênh chuyên mục *Tôn giáo* và

*Dân tộc* bởi ở đó người viết có thể bàn về tất cả các tôn giáo. Tuy thế, cần làm rõ hơn lịch sử, đặc điểm, giáo lí của các tôn giáo trong nước đồng thời làm tốt hơn mối quan hệ tôn giáo và dân tộc ở Việt Nam.

PGS. Ngô Hữu Thảo, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tín ngưỡng và Tôn giáo thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định mình là một độc giả thường xuyên của Tạp chí. Theo ông, Tạp chí cần cập nhật thông tin, chú ý chuyên mục thường thức tôn giáo, và đi sâu vào lịch sử vấn đề của từng tôn giáo. Từ góc độ làm công tác khoa học, Tạp chí cần tăng thêm phần nghiên cứu trao đổi, cọ xát về học thuật và phương pháp nghiên cứu bởi Tạp chí có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành tôn giáo học vốn còn rất non trẻ ở Việt Nam.

Nhà nghiên cứu, đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc, tổng thư kí Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam thừa nhận sự chững chạc của Tạp chí trong giới học thuật đồng thời cũng chỉ ra rằng ngoài phần lí luận, xã hội học, Tạp chí cần chú ý hơn vấn đề lịch sử tôn giáo. Nội dung này phù hợp với bối cảnh phát triển xã hội. Đặc biệt trong cuộc hội nhập, tôn giáo cũng như nhân quyền là cái được quan tâm nhất hiện nay. Lĩnh vực này dễ xảy ra xung đột về nhận thức. Tạp chí là hoàn toàn khoa học, nhưng cũng cần phục vụ tuyên truyền, đặc biệt là tới bạn đọc ở nước ngoài.

Đối với số tiếng Anh, ông cũng ủng hộ việc cho rằng Tạp chí chủ yếu dành cho bạn đọc là người nước ngoài vì thế rất cần lấy chủ

thể là chúng ta bằng cách chủ động chọn dịch, đăng bài viết về những kết quả của ngành nghiên cứu tôn giáo ở Việt Nam.

Phát biểu kết thúc hội nghị, GS. TS Đỗ Quang Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí *Nghiên cứu Tôn giáo* chân thành cảm ơn sự có mặt của cộng tác viên Tạp chí, các vị đại biểu và khách mời của hội nghị, đồng thời tổng kết các nội dung trao đổi. Ngoài các ý kiến khích lệ nói chung, góp ý của các đại biểu có thể nhóm vào 3 nội dung cơ bản: a. Nhắc nhở Tạp chí về việc tiếp tục xác định định hướng nội dung và đối tượng phục vụ của tờ báo. b. Tạp chí cần tiếp tục hợp lí hóa về cấu trúc chuyên mục. Về nội dung, cần có nhiều thêm đóng góp về mảng triết học tôn giáo và lịch sử tôn giáo. Bên cạnh việc giữ tính chất nghiên cứu học thuật cơ bản của Tạp chí, cần tăng thêm tính phổ biến để thích hợp trong giai đoạn mới; c. Với phiên bản tiếng Anh, Tạp chí cần có sự bảo đảm chắc chắn về vấn đề ngôn ngữ, đồng thời ưu tiên giới thiệu các công trình nghiên cứu của học giả trong nước.

Sau gần 8 năm hoạt động, Tạp chí *Nghiên cứu Tôn giáo* đã có nhiều thành công đáng khích lệ, nhưng đồng thời những thách thức trước mắt để tiếp tục nâng cao chất lượng và kịp thời phục vụ bạn đọc rộng lớn là không nhỏ. Với sự nhiệt tình cổ vũ của các cộng tác viên, sự trung thành của độc giả, chắc chắn Tạp chí *Nghiên cứu Tôn giáo* sẽ tiếp tục phát triển và hoàn thành vai trò của mình.

**Hoàng Chung**